



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เหล่า "อธิการบดี" ไฟเขียว นศ.มีสิทธิจะนัดหยุดเรียน

ข่าววันที่ 7 กันยายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ



เหล่า "อธิการบดี" ไฟเขียว นศ.มีสิทธิจะนัดหยุดเรียน มหาวิทยาลัยไม่เผด็จการ
ระบุเป็นปัญญาชน มีความคิด-ปัญญา ใครจะห้ามหรือสั่งได้!! แต่ต้องอยู่บน
พื้นฐานของกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

วันที่ 7 ก.ย. 51 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการที่นิสิต นักศึกษารวมกลุ่มกันออกมาชุมนุมและมีการนัดหมายจะหยุดเรียนในวันที่ 9-11 ก.ย.นี้ ว่า ถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่นิสิต นักศึกษา สามารถทำได้ อีกทั้งการเรียนในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการสร้างคนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทางสถาบันการศึกษาจึงให้สิทธิเสรีภาพ โดยเชื่อว่า นิสิต นักศึกษาเหล่านั้นเขามีความรู้ มีความคิด มีปัญญาเป็นของตัวเอง โดยที่มหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องไปสั่งห้ามหรือออกคำสั่งใดๆ ทั้งสิ้น เพราะหากมหาวิทยาลัยใดใช้คำสั่งห้ามไม่ให้นิสิต นักศึกษาไม่แสดงออกทางความคิดถือเป็นการเผด็จการ มศว. ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเผด็จการ และเราก็เชื่อว่า การสั่งให้คนหันซ้ายหันขวาไปตามคำสั่งนั้น ไม่ได้สร้างให้คนเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้

"ผมเชื่อว่า พวกเขามีความรับผิดชอบมากพอ และหากมีความรุนแรงใดๆ ผมเชื่อว่า เขาต้องมีวิจารณญาณในการดูแลตัวเอง ส่วนหนังสือเวียนที่ขอร้องให้สถาบัน

ศึกษาดักเดือนนิสิต นักศึกษา “ไม่ให้ออกไปร่วมชุมนุมนั้น ทาง มศว. ยังไม่ได้รับหนังสือเวียนอย่างเป็นทางการ” อธิการบดี มศว. กล่าว

ด้าน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) “ไม่ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอน และการแสดงออกของนักศึกษาถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่พึงกระทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของกฎหมายโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น มธ.เป็นมหาวิทยาลัยการเมือง การเคลื่อนไหวใดๆ ภายใต้ขอบเขตสามารถกระทำได้ และระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างอิสระ เพราะถือว่านักศึกษาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถรับผิดชอบตนเองได้

ขณะที่ ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวว่า โดยระเบียบมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถลาป่วย ลากิจ ได้ตามสิทธิไม่เกิน 20% ของเวลาเรียน หรือประมาณ 2 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และการแสดงออกทางการเมืองก็เป็นสิทธิที่นักศึกษาจะกระทำได้ แต่ก็ขอให้อยู่ในขอบเขต อย่าใช้ความรุนแรง และต้องมีความรับผิดชอบตนเอง โดยคำนึงถึงการเรียนด้วย ซึ่งจากการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง ก็ยังมีความเห็นที่แตกเป็น 3 ฝ่ายคือ เห็นด้วยกับพันธมิตรฯ เห็นด้วยกับรัฐบาล และขอเป็นกลาง ดังนั้น จุดยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ คงขอเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่าย อย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และขอให้ทั้งสองฝ่ายถอยกันคนละก้าว เพื่อให้มีการเจรจา เพราะการยื่นกระต่ายขาเดียวของแต่ละฝ่ายย่อมไม่เกิดผลดี
